



- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน
- ประธานสภากลับมาั่งประจำที่ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ : ประกาศอำเภอลงนามเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕**

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ทำคำร้องต่อนายอำเภอลงนามขอให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้อีกกระยะหนึ่งตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงฉบับแก้ไขปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ และเรื่องเร่งด่วนอื่น ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอลงนามจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓ วัน

**๑.๒ : ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น**

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เสนอเรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการขออนุญาตลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยส่งหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเสนอหนังสือถึงผู้มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตได้ทัน หรือบางแห่งส่งหนังสือถึงจังหวัดภายหลังจากที่ได้เดินทางไปราชการหรือกำหนดวันลาแล้ว ทำให้ไม่สามารถอนุมัติ หรืออนุญาต แล้วแต่กรณีได้ เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ดังนี้

๑. การขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๒. การขออนุญาตเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนเดินทางไปราชการ

๓. การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนถึงกำหนดวันลา

๔. การขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนถึงกำหนดวันลา

๕. การส่งหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑ - ๔ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแห่งความล่าช้าดังกล่าวด้วย หากไม่ชี้แจงหรือชี้แจงเหตุผลไม่สมควร ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจะไม่รับไว้พิจารณา

**๑.๓ : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับสิทธิและสวัสดิการ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ โดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นข้อมูลในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ โดยใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๓.๑ : ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ประธานสภา : ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติของกันเงินไว้เบิกเหลืออมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จึงได้ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมค่ะ

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ขอเสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณาดังนี้

/ด้วยข้อบัญญัติ...

ด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งจ่าย รายการงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๘๕๔,๐๐๐ บาท ซึ่งรายการดังกล่าวยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพราะเดิมเจ้าหน้าที่ได้จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-bidding แล้ว มีผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงยังไม่ได้คู่สัญญาต้องจัดซื้อใหม่อีกรอบ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรค ๑ ระบุว่าในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติการเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขออนุมัติสภาแห่งนี้พิจารณาการเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไว้เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท ไว้อีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี

**ประธานสภา :** ค่ะ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีมติฉันขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาทหรือไม่

**ที่ประชุม :** **อนุมัติเป็นเอกฉันท์**

**ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่น ๆ**

**นายก อบต. :** ด้วยผมมีข้อราชการที่จะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้

๑) การอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ รายงานว่าได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้เสนอขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ท่านนายอำเภอชุมพวงอนุมัตินั้น

ท่านนายอำเภอชุมพวง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม หนังสืออำเภอชุมพวง ที่ นม ๐๐๒๓.๑๕/๒๗๒๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ แปลว่าเราสามารถประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒) สถานการณ์ภัยพิบัติในเขตพื้นที่ตำบลโนนยอ

ด้วยช่วงนี้สถานการณ์พายุโซนร้อนกำลังแรง (โนรู) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรง

เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเตรียมความพร้อม ผมขอแนะนำให้ท่านปลัด ได้จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำตำบลโนนยอ แล้วรายงานคำสั่งให้ท่านนายอำเภอรับทราบ และผมขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่านให้มีส่วนร่วมใน

/เพื่อเป็นการ...

ทีมช่วยเหลือของตำบลด้วย เพราะปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำ (ภาวะน้ำท่วม) กำลังไหลทะลักเข้าพื้นที่ทำให้เกษตรกรที่มีที่นาติดมูล และที่ลุ่มต่ำกำลังได้รับผลกระทบให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังภัยด้วย

๓) โครงการถนนหนทางในพื้นที่ได้รับผลกระทบ บางเส้นทางขาดเข้าพื้นที่ไม่ได้ต้องรอให้พายุ หรือภัยพิบัติจิบก่อน ถ้าเข้าไปแก้ไขช่วงนี้ก็เหมือนถมทะเลสิ้นเปลืองงบประมาณซึ่งไม่เกิดความคุ้มค่า ผมจึงขอชี้แจงให้ทุกท่านได้เข้าใจสถานการณ์ และอดทนไปก่อนเพราะทุกหมู่บ้านได้รับผลกระทบหมด

๔) เรื่องกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน หมู่ที่ ๖ อบต. ได้ขออนุมัติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล และคณะกรรมการมีมติให้ช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านวงเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย ที่ทุกท่านได้สละทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือก็ขอขอบคุณแทนครอบครัวผู้ประสบภัย หมู่ ๖ ด้วยครับ

**นางกัลยาณี เรืองนา :** เรียนท่านประธานสภา และท่านนายก อบต. ที่เคารพ ดิฉันสมาชิก หมู่ที่ ๙ ขอเรียนที่ประชุมรับทราบ กรณีที่ท่านนายกได้เข้าไปช่วยเหลือใช้งบประมาณส่วนตัว เทปูนบริเวณข้างศาลา หมู่ ๙ ทำให้คนเฒ่าคนแก่ ป่วยตายเราเวลาทำบุญตักบาตรได้รับความสะดวกมากขึ้นและชาวบ้านฝากขอบคุณท่านนายกมาที่นี่ด้วยค่ะ

**นายอุเทน สระทองกลาง :** เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ผมเลขาอนุกรรมการนายก อบต. ขอเรียนชี้แจงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ หมู่ ๖ ได้มีราษฎรก่อกำแพงปิดกั้นทางสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ผมอยากเสนอให้ อบต. เข้าไปแก้ไขด้วยครับ และจะมีแนวทางป้องกันที่ทางสาธารณะให้ยั่งยืนต่อไปอย่างไรด้วยครับ

**นายก อบต. :** เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องการดูแลรักษาที่สาธารณะ เป็นอำนาจของท้องถิ่นและนายอำเภอร่วมกัน ให้หมู่บ้านจัดทำประชาคมหมู่บ้าน โดยบันทึกข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรแปลงสาธารณะแปลงไหน แล้วส่งเรื่องและมติประชาคมมาที่ อบต. โนนยอ เพื่อจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ประธานสภา :** มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

**เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.**

ลงชื่อ เพ็ญศรี จ้อยนุแสง ผู้จัดบันทึก  
(นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง)  
เลขานุการสภา

**ผู้ตรวจรายงานการประชุม**

ลงชื่อ ดวงฤดี พัดไธสง

(นางดวงฤดี พัดไธสง)

ลงชื่อ อภิสสิทธิ์ พัดไธสง

(นายอภิสสิทธิ์ พัดไธสง)

ลงชื่อ กัลยาณี เรืองนา

(นางกัลยาณี เรืองนา)

รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ ทิพย์สุคนธ์ กอกลาง

(นางทิพย์สุคนธ์ กอกลาง)

ประธานสภา